

BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 839 /TB-LĐTĐBXH

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2022

THÔNG BÁO

Kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tại buổi làm việc với Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam

Ngày 15 tháng 3 năm 2022, đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã có buổi làm việc với Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam về công tác người cao tuổi và công tác Hội.

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội có đồng chí Đào Ngọc Dung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự đảng, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội; các đồng chí lãnh đạo các đơn vị: Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, Cục Người có công, Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Bảo hiểm xã hội, Vụ Bình đẳng giới, Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Văn phòng Bộ.

2. Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam có đồng chí Nguyễn Thanh Bình, nguyên Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Trung ương, Chủ tịch Hội người cao tuổi Việt Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội Người cao tuổi Việt Nam; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, lãnh đạo các ban của Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam.

Sau khi nghe Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam báo cáo kết quả chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi giai đoạn 2016 - 2021, nhiệm vụ, giải pháp giai đoạn 2021 - 2026; ý kiến của các đồng chí dự họp và các kiến nghị, đề xuất của Hội, ý kiến phát biểu của đồng chí Chủ tịch Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung đã kết luận một số nội dung sau:

II. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Người cao tuổi Việt Nam và công tác người cao tuổi thời gian qua đã được Đảng, Nhà nước và cả hệ thống chính trị quan tâm sâu sắc và đã có kết quả rất đáng trân trọng. Đại đa số người cao tuổi được Nhà nước, gia đình, dòng họ và xã hội chăm lo, cải thiện điều kiện sống cả về vật chất và tinh thần ngày càng

được nâng cao, tuổi thọ ngày càng tăng, các chính sách, pháp luật liên quan đến người cao tuổi ngày càng đồng bộ, toàn diện, từng bước đi vào cuộc sống. Theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP thì mức chuẩn trợ cấp tăng lên, đối tượng thụ hưởng mở rộng, đặc biệt đã có 24 tỉnh, thành phố nâng mức chuẩn trợ cấp xã hội, trợ giúp xã hội cao hơn mức chuẩn quy định, góp phần giúp người cao tuổi bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 được hỗ trợ kịp thời, hạn chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe và đời sống. Hàng năm, Tháng hành động vì Người cao tuổi được triển khai rộng khắp và ngày càng thực chất, thu hút được đông đảo người cao tuổi và các tầng lớp nhân dân tham gia, hưởng ứng. Công tác phối hợp giữa Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội và Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam được thực hiện chặt chẽ, sâu sát ở các cấp, nhiều mô hình chăm sóc người cao tuổi được phát hiện và nhân rộng. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều thách thức phía trước, đòi hỏi trách nhiệm của những cán bộ làm công tác người cao tuổi tiếp tục nghiên cứu, tham mưu giải pháp phù hợp để công tác người cao tuổi ngày càng hiệu quả cao hơn, nhất là giải quyết các vấn đề: già hóa dân số của Việt Nam; con cháu tách ra ở riêng để người cao tuổi sống đơn thân; tình trạng bạo hành người cao tuổi, đặc biệt là phụ nữ; công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực người cao tuổi còn cát cứ, chồng chéo, một số ngành, cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, chưa làm tròn trách nhiệm đối với người cao tuổi.

III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Trên cơ sở ý kiến của các đơn vị, đặc biệt là những kiến nghị của Lãnh đạo Trung ương Hội người cao tuổi Việt Nam, thời gian tới các bên liên quan cần phối hợp, tập trung giải quyết một số vấn đề trọng tâm sau:

1. Đánh giá, đề xuất sửa đổi các chính sách, pháp luật đối với người cao tuổi đồng bộ hơn, đáp ứng yêu cầu, bối cảnh, tình hình mới để đi vào cuộc sống tốt hơn nữa.

Giao Thứ trưởng Nguyễn Văn Hồi chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội chủ trì, phối hợp với Vụ Pháp chế và các đơn vị liên quan nghiên cứu, trình Quốc hội sửa đổi, bổ sung Luật Người cao tuổi trong năm 2024, tập trung vào những vấn đề cấp thiết, đặc biệt lưu ý điều chỉnh độ tuổi hưởng chính sách bảo trợ xã hội.

Giao Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà chỉ đạo đơn vị liên quan theo dõi, tham mưu việc sửa đổi, bổ sung Luật phòng, chống bạo lực gia đình, trong đó lưu ý các quy định với từng đối tượng cụ thể là phụ nữ, trẻ em và người cao tuổi.

2. Kiến nghị Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ xem xét hỗ trợ cho nhóm người cao tuổi chưa có thể bảo hiểm y tế (theo báo cáo hiện còn khoảng 5% tổng số người cao tuổi), đề xuất đưa vào Nghị quyết của Chính phủ nội dung giao Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố bố trí ngân sách hỗ trợ nhóm đối tượng này.

3. Phát triển mạnh các trung tâm chăm sóc, điều dưỡng người cao tuổi trong xu hướng số người già sẽ ngày càng tăng lên. Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ cho phép hình thành 6 trung tâm vùng ở 6 vùng kinh tế trọng điểm để xây dựng mô hình, hỗ trợ kỹ thuật các tỉnh trong khu vực thực hiện chăm sóc các trường hợp người cao tuổi có hoàn cảnh đặc biệt. Trước mắt, có thể nghiên cứu thí điểm xây dựng mô hình này tại Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật (cơ sở ở Bình Dương). Giao Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà phối hợp chỉ đạo Cục Bảo trợ xã hội, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Trung tâm Phục hồi chức năng và trợ giúp trẻ khuyết tật đề xuất triển khai thí điểm.

4. Về Chương trình hành động quốc gia về người cao tuổi, nên chọn một số nội dung trọng tâm như: nghiên cứu hỗ trợ mô hình người cao tuổi khởi nghiệp, bảo đảm phù hợp với sức khỏe, khả năng, nguyện vọng của người cao tuổi (như các mô hình tại Đức, Nhật Bản, Thụy Điển,...); nghiên cứu, đề xuất Chính phủ quy định riêng một số công việc dành cho người cao tuổi.

5. Nghiên cứu, đề xuất tổ chức lại mô hình cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực người cao tuổi, gia đình, trẻ em, bình đẳng giới, đồng thời tham mưu, đề xuất Thủ tướng Chính phủ phân công thống nhất đầu mối, phù hợp với chức năng nhiệm vụ của các cơ quan, bảo đảm công tác người cao tuổi ngày càng hiệu quả hơn.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng Đào Ngọc Dung tại buổi làm việc với Lãnh đạo Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam. Bộ thông báo tới các cơ quan, đơn vị liên quan biết, thực hiện./. *Đ*

Nơi nhận:

- Bộ trưởng và các Thứ trưởng (để b/c);
- Ban Thường vụ TW Hội NCT VN (để b/c);
- Các đ/vị: Tổng cục GDNN; Cục NCC; Cục BTXH; Vụ KHTC; Vụ TCCB; Vụ BHXH; Vụ BDG; Vụ PC; TT PHCN&TGTKT; Văn phòng (để thực hiện);
- Lưu: VT, TH_(HD).

**TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG**



Wu Xuan Han
Vũ Xuân Hân